

ค่าธรรมเนียมป่าไม้เพื่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมให้ชุมชน River Cess

ศูนย์ฝึกอบรม River Cess เป็นศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพที่มีมูลค่ากว่า 46,000 เหรียญสหรัฐ จะมีการสร้างขึ้นใน Yarpah Town เพื่อจัดเตรียมหลักสูตรอาชีพศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเยาวชนในชุมชนโดยรอบ

ตามที่วิศวกรประมาณค่าใช้จ่าย ทั้งหมดรวมแล้วกว่า 43,000 เหรียญสหรัฐ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมการตัดไม้ในชุมชน ส่วนที่เหลือได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลของประเทศ ประกอบด้วยตัวแทนจากชุมชน องค์การภาครัฐ และภาคประชาสังคม คณะกรรมการบริหารผลประโยชน์ร่วมบริหารจัดการ และกำกับดูแลกองทุนเช่าที่ดิน

เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการจัดการป่าอย่างยั่งยืน รัฐบาลไลบีเรียในปี พ.ศ. 2554 ได้ลงนามในข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจกับสหภาพยุโรปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการตัดไม้โดยการเพิ่มการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน เพื่อปรับปรุงการปกครองป่าไม้ และส่งเสริมการค้าไม้ที่ผลิตตามกฎหมาย

Juiet Sando สมาชิกคนหนึ่งของชุมชน กล่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในระหว่างการเยือนคณะผู้แทนจากสหภาพยุโรปที่ River Cess ว่า เธอยินดีที่จะเห็นชุมชนของเธอได้รับประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้เป็นอย่างมาก เมื่อเธอได้รับแจ้งเกี่ยวกับเงินคนของในชุมชน ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบทั้งหมดในชุมชน River Cess จะมีการเรียกผู้เกี่ยวข้องมาพบเพื่อหารือเกี่ยวกับสิ่งที่โครงการต้องดำเนินการ

ค่าธรรมเนียมป่าไม้เพื่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมให้ชุมชน River Cess

ตามข้อเสนอแนะ หนึ่งเธอบอกว่าชุมชนต่าง ๆ โหวตให้ใช้เงินทั้งหมดเพื่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพในเมือง Yarpah

"เราในฐานะผู้หญิงคนหนึ่ง เลือกโครงการศูนย์อาชีพเพราะเด็กส่วนใหญ่ของเรา กำลังขี้อ่อนแอและไม่มีความรู้ทักษะอื่นใดในการพัฒนาอย่างยั่งยืน" เธอกล่าว

เธอยังบอกอีกว่าชุมชนจะได้รับประโยชน์มากขึ้นจากเงินนั้น ถ้าเด็ก ๆ เรียนรู้ทักษะในการทำงานและสร้างรายได้ด้วยตัวเองได้อีกด้วย



ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพมูลค่า 46,000 เหรียญสหรัฐที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างใน Yarpah Town ภาพ: Gbatemah Senah

ค่าธรรมเนียมป่าไม้เพื่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมให้ชุมชน River Cess

Matthew Walley ประธานโครงการพัฒนาชุมชนป่ากล่าวว่า Yarpah Town ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการโครงการเพราะเป็นศูนย์กลาง เขากล่าวอีกว่า "เรามีเป้าหมายที่จะเริ่มต้นการดำเนินงานกับเยาวชน 75 คนในช่วงแรกของการฝึกอบรม" ซึ่งขณะนี้กำลังมีการหารือกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อประสานงานโครงการและขอการสนับสนุนด้านเทคนิค เขากล่าวว่าจะมีการสอนทักษะการประกอบวิชาชีพหลายอย่าง เช่น ช่างไม้ ช่างซ่อมรถยนต์ และงานก่ออิฐ ซึ่งชุมชนต่าง ๆ ได้ตกลงที่จะใช้เงินจากสัมปทานการเข้าสู่ระบบทุกๆ 5 ปีนอกเหนือจากข้อผูกพันจากกองทุนเพื่อการพัฒนาชุมชนและสนับสนุนโครงการอาชีวศึกษา

ประธานคณะกรรมการแบ่งปันผลประโยชน์แห่งชาติ กล่าวว่า ในปี พ.ศ.2558 คณะกรรมการได้รับเงินจำนวน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการค้างชำระค่าเช่าที่ดินจำนวน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่รัฐบาลหนึ่ง ซึ่ง Yeaney กล่าวว่าจากจำนวนเงินที่กว่า 23 ชุมชนได้รับส่วนแบ่ง 43,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับโครงการของพวกเขา ซึ่งโครงการนี้เป็นเพียงหนึ่งใน 23 โครงการใน 11 มณฑลที่กำลังอยู่ในไต่เบาะจาก 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ "เรายังคงมีเงินจำนวนหนึ่งที่จะโอนย้ายจากรัฐบาลไปยังคณะกรรมการบริหารผลประโยชน์และยังคงหวังว่าจะมีการเพิ่มจำนวนเงินมากขึ้น"

"กระบวนการของผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้างซึ่ง VPA มีส่วนร่วม ตอนนี้กฎหมายของเราต้องการให้ชุมชนได้รับค่าเช่าที่ดิน 30 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทต่าง ๆ ให้กับรัฐบาล และ 30 เปอร์เซ็นต์ควรได้รับการจัดสรรให้กับชุมชนผ่านทางคณะกรรมการแบ่งปันผลประโยชน์" เขาเสริม

ค่าธรรมเนียมป่าไม้เพื่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมให้ชุมชน River Cess



เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยไลบีเรีย, Tina Intelmann; ภาพ: Gbatemah Senah

เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยไลบีเรีย (Tina Intelmann) เดินทางไปที่ River Cess เพื่อเยี่ยมชมชุมชนชาวประมง และเพื่อประเมินความคืบหน้าของข้อตกลงระหว่างอียูกับรัฐบาลเธอกล่าวว่าสหภาพยุโรปกำลังพิจารณาถึงข้อตกลงกับรัฐบาลไลบีเรียที่กำลังทำงานอยู่ เธอกล่าวอีกว่าข้อตกลงอนุญาตให้มีการจัดการป่าอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ

ในปี พ.ศ. 2546 สหภาพยุโรปได้ใช้แผนปฏิบัติการที่เรียกว่า FLEGT ภายใต้โครงการนี้ VPA จะถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ไม้ที่ผิดกฎหมายเข้าสู่สหภาพยุโรป

ค่าธรรมเนียมป่าไม้เพื่อสร้างศูนย์ฝึกรอบรมให้ชุมชน River Cess

หัวใจสำคัญของ FLEGT VPA คือระบบประกันคุณภาพไม้ (Timber Legality Assurance System) ซึ่งยืนยันว่าผลิตภัณฑ์จากไม้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศ หน่วยงานด้านการพัฒนาป่าไม้ของประเทศไลบีเรียได้ทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าประเทศนี้จะให้เกียรติกับพันธะสัญญาต่อ VPA

ในปี 2553 สหภาพยุโรปและฝ่ายพัฒนาระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักรยังคงตกลงที่จะให้การสนับสนุนประเทศเพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีของ VPA ด้วยการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนของ VPA เพื่อประสานการเสริมสร้างขีดความสามารถสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในไลบีเรียรวมทั้งรัฐบาล กระทรวงต่าง ๆ และคณะกรรมการ ประชาสังคม และภาคเอกชน

ในระหว่างการเยือนเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปได้มีการหารือกับผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงหน่วยงานพัฒนาป่าไม้ซึ่งกำลังทำงานเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศนี้จะให้ความสำคัญกับพันธะสัญญา

"เรากำลังดำเนินการสร้างขีดความสามารถขององค์การอาหารและยา เพราะตอนนี้ระบบการติดตามการเข้าสู่ระบบยังคงดำเนินการโดย บริษัท ภายนอก แต่ FDA กำลังดำเนินการเรื่องนี้ใน "ไม่ช้า" Intelmann กล่าว

เธอได้กล่าวเสริมอีกว่า การผ่านความร่วมมือสำนักงาน FDAs นอกมอนโรเวียยังได้รับการตกแต่งด้วยสำนักงานระดับภูมิภาคที่สร้างขึ้นใน Buchanan เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทต่าง ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ค่าธรรมเนียมป่าไม้เพื่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมให้ชุมชน River Cess



ประชาชน Rivercess, FDA และสหภาพยุโรปสมาชิกคณะผู้แทน ภาพ: Gbatemah Senah

ซึ่งสิ่งที่ยังคงเป็นความท้าทายที่เป็นสมมติฐานที่เต็มไปด้วยความรับผิดชอบของ FDA เนื่องจากการสร้างขีดความสามารถของ VPA จะสิ้นสุดลงในปีไม่ช้า

สำหรับบทบาทของเขาผู้รักษาการแทนของ FDA Darlington Tuagben ได้กล่าวยกย่องการสนับสนุนของ EU สำหรับหน่วยงานดังกล่าว

Tuagben กล่าวถึง VPA ว่าป่าไม้ในไลบีเรียกำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดรวมทั้งชุมชนในท้องถิ่น

ค่าธรรมเนียมป่าไม้เพื่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมให้ชุมชน River Cess

"VPA ขณะนี้ได้สนับสนุนให้เราจัดตั้งแพลตฟอร์มที่ช่วยให้มั่นใจว่า เสียงทั้งหมดจะได้รับการรับฟัง แม้ในระดับชุมชน ดังนั้นเราจึงมีคณะกรรมการติดตามผลผู้มีส่วนได้เสียหลายแห่งแห่งชาติที่เข้าร่วมเป็นประจำทุกเดือนเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาป่าไม้ในไลบีเรียซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นมาก่อน" เขากล่าว

ไลบีเรียยังคงมีพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของป่าฝนทั้งหมดที่เหลืออยู่ในแอฟริกาตะวันตก ประมาณ 45 เปอร์เซ็นต์ของประเทศ 4.3 ล้านเฮกตาร์ปกคลุมด้วยป่า

ภาพหลักโดย Gbatemah Senah

ที่มา : <http://www.bushchicken.com/logging-fees-allows-river-cess-communities-to-get-vocation-training-center/>